



ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
เรื่อง เจตนารมณ์การเป็นหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (๒๕๕๙- ๒๕๖๔) ให้เป็นแผนงานระดับชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมปลูกฝังคุณธรรม สร้างค่านิยม และจิตสำนึกที่ดีให้กับทุกภาคส่วน โดยเน้นการสร้าง ความเข้มแข็งจากภายในและใช้คุณธรรม นำการพัฒนา สร้างสังคมคุณธรรมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ตลอดจนเร่งขยายเครือข่าย ชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และหน่วยงานคุณธรรมในทุกพื้นที่ ซึ่งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้ถ่ายทอดแผนแม่บทดังกล่าวสู่แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ โดยส่งเสริม ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามคุณธรรม ๔ ประการ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดเป็นสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนให้กระทรวงพาณิชย์ ไปสู่วิสัยทัศน์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงพาณิชย์ “กระทรวงพาณิชย์มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย” เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างแท้จริงและยั่งยืน

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จึงให้สำนักงานเลขาธิการกรมเป็นหน่วยงานนำร่อง พาณิชย์คุณธรรม (หน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม) โดยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงานเลขาธิการกรม ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ จะปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งร่วมกันค้นหา “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” เพื่อส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน และยึดมั่น คุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมสำคัญ ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยจะประพฤติตนตามแนวทาง ดังนี้

๑. พอเพียง : บุคลากรทุกคนจะมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักแบบทางสายกลาง มีเหตุผล ใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

๒. วินัย : บุคลากรทุกคนจะยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน มีวินัยต่อตนเองในการผลักดัน ชีวิตให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย

๓. สุจริต : บุคลากรทุกคนจะมีความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง กล้าปฏิเสธการกระทำที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะทำให้ส่วนรวม เกิดความเสียหาย

๔. จิตอาสา : บุคลากรทุกคนจะใส่ใจต่อสังคมสาธารณะ อาสาลงมือทำในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ ของตนเอง ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม และประเทศชาติ ทำความดีเพื่อความดี โดยไม่หวังผลตอบแทน และเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

(นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า